

เรื่อง : เรือนจำสวรรค์โลกฝึกทักษะอาชีพให้ผู้ต้องขัง ไม่ทำผิดซ้ำ...พันธกิจมุ่งมั่นทำเลี้ยงดูครอบครัว

ผู้เขียน : รมิพัฒน์ ขุนผดุง

CP
161

ที่มา: หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
ปีที่ - ฉบับที่ 25688 หน้า 10
วันอังคาร ที่ 11 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

subject heading
1. สังคม-สุโขทัย
2. จังหวัดสุโขทัย

เรือนจำสวรรค์โลกฝึกทักษะอาชีพให้ผู้ต้องขัง ไม่ทำผิดซ้ำ..พันธกิจมุ่งมั่นทำเลี้ยงดูครอบครัว

กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม มีหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดให้เป็นไปตามกฎหมายของของของและกักต้งโทษของผู้มีอำนาจตามกฎหมายโดยมีแนวทาง การควบคุมผู้ต้องขัง ให้เป็นไปตามหลักทัณฑ์วิทยาสมัยใหม่ และตามข้อกำหนดกรมราชทัณฑ์ในกรปฏิบัติต่อผู้ต้อง ขัง จะเริ่มต้นด้วยการรับตัวผู้ต้องขังมาขังอยู่ในเรือนจำและ ทัณฑ์เขตแดนโดยผู้ต้องขังทุกราย จะได้รับการจ้างทำกสิกรรมและ ทัณฑ์ศึกษาอาชีพที่ตรงกับความต้องการของตัวผู้ต้อง ขัง เพื่อศึกษาหาอาชีพที่ตรงและยืดหยุ่นต่าง ๆ ในการวางแผนปฏิบัติ ต่อผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล ออก ออกงานของผู้ต้องขังจะเข้าใช้ ระเบียบการอบรมแก้ไขโทษและฟื้นฟูผู้ต้องขังและโครงการต่าง ๆ เพื่อ เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยกลับสู่สังคม

นายฤทธิเดช จันทระวิทย์ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอสวรรคโลก เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ได้จัดทำโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ในเรือนจำและทัณฑ์สถานระบบปิดขึ้น เพื่อให้ผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ ได้รับการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความรู้ พัฒนาทัศนคติ พัฒนา จิตใจ พัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพและทักษะชีวิตเกิดแรงจูงใจ ในการกลับตนเป็นพลเมืองดี โดยใช้เวลากลับไปกระทำการดีซ้ำอีก รวม ทงเพื่อสนองนโยบาย ของกรมราชทัณฑ์ ตาม โครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยใน เรือนจำและทัณฑ์สถาน ระบบปิด เรือนจำอำเภอ สวรรคโลก จึงได้จัด โครงการเตรียมพร้อม



ก่อนปล่อยเรือนจำโครงสร้างเบา รุ่นที่ 1 เพื่อ หลักสูตรเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย หลักสูตรการพัฒนาทัศนคติใ ดหลักสูตรการฝึกทักษะอาชีพ และหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีผู้ต้อง ขังที่เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 800 000 คน ซึ่งได้รวมจำนวนเรือนจำ สวรรคโลกด้วย

หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถภาพทางร่างกาย หลักสูตรการพัฒนาทัศนคติใ ดหลักสูตรการฝึกทักษะอาชีพ และหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต มีผู้ต้อง ขังที่เข้ารับการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 800 000 คน ซึ่งได้รวมจำนวนเรือนจำ สวรรคโลกด้วย

วิทยาลัยการจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ตำรากรมเกษตรกรรม วิทยาลัยการจากกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ตำรากรมเกษตรกรรม

เรือนจำอำเภอสวรรคโลก กล่าวอีกว่า ในการเข้าอบรมตาม หลักสูตรตลอดโครงการ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียม ความพร้อมทางด้านร่างกาย แก่ผู้ต้องขัง ให้มีความแข็งแรง แกร่งอดทน และระเบียบวินัย เพื่อเตรียมความพร้อม ทางด้านจิตใจให้ผู้ต้องขังมี คุณธรรม จริยธรรม ตาม



หลักสูตรทางศาสนาที่ตนนับถือ เพื่อเตรียม ความพร้อมทางด้านอาชีพอิสระและอาชีพพระยะ ตันให้ผู้ต้องขังสามารถนำไปประกอบอาชีพภาย หลังพ้นโทษ และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชน ชุมชน สถาบันครอบครัว และองค์กร ภาครัฐและเอกชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขัง ทั้งในระดับห้อง โต๊ะ และภายใต้การดูแลจากพื้นที่โทษแล้ว

นายฤทธิเดช เปิดเผยเพิ่มเติมว่า การ เปิดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย อบรมเรือนจำโครงสร้างเบาสวรรคโลก เรือน จำชั่วคราวหนองเรียง เป็นการจัดอบรมเพื่อ เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ซึ่งเป็นนโยบาย ของกรมราชทัณฑ์ ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อ เป็นการทวนถามความรู้และเสริมทักษะในด้าน ต่าง ๆ ให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ นับว่ามี ประโยชน์ต่อผู้ต้องขังที่เข้าร่วมโครงการเป็น อย่างมาก โดยหลักสูตรต่าง ๆ มีวิทยากรที่ ความรู้และเชี่ยวชาญจากหลายหน่วยงานมา ให้ความรู้กับผู้ต้องขัง โดยหวังว่าผู้ต้องขังทุก คนที่เข้ารับการอบรม จะนำความรู้และทักษะ ในด้านต่าง ๆ ไปมาจะเป็นความรู้ ทักษะการ เตรียมตัวกลับสู่สังคมทางตรงร่างกาย ด้าน จิตใจ ด้านการศึกษาอาชีพ และด้านพัฒนา คุณภาพชีวิต ไปเป็นแนวทางการปรับปรุงและ พัฒนาตนเอง ไม่ให้กระทำความผิดซ้ำ และเป็น พลเมืองดีมีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป.

รมิพัฒน์ ขุนผดุง